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ยืนยัน ไม่มีความคิดที่จะให้โอนครูไป อปท.
ข้อเสนอของผมไม่มีประเด็นโอนไป อปท. แต่อย่างใด

และตรงกันข้ามพยายามอย่างที่สุดในการนำความเห็นของเพื่อนครู ทุกกลุ่ม ทุกสังกัดทุกภูมิภาค
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้ประกอบการพิจารณา ด้ว

ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับการ...แบ่งส่วนราชการออกเป็น เขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัด
และเขตมัธยมจังหวัด (มัธยมให้มีทุกจังหวัด) ส่วนเขตประถม กำลังพิจารณา ว่าควรมีเขตอย่างไร
มีการเสนอเป็นเขตเหมือนเดิม หรือเป็นเขตอำเภอ หรือแบ่งเขตให้เล็กลง และที่สำคัญจะขึ้นตรงกับ สพฐ.
เหมือนเดิม ครับ

ขอความกรุณา อย่าคิดไปเอง ที่ท่านเห็นไม่มีรายละเอียดหรือไม่ใช่ร่างที่เสนอแน่นอน

ช่วยกันคิดและเสนอความเห็นให้เป็นเอกภาพกันมากที่สุด
จะได้มีพลังต่อสู้และหาทางแก้ปัญหาของประเทศช่วยกัน ถ้าไม่งั้น คนอื่นเขาจะลุกขึ้นมาคิดทำแทนเรา ครับ

สุรวาท ทองบ ุ


